



Bộ Chính trị  
13-05-2024 17:31:47 +07:00

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

\*  
Số 79-KL/TW

*Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024*

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**  
**về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW**  
**của Bộ Chính trị khoá XII về xây dựng và phát triển**  
**thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045**

Xem xét Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng, củng cố và bước đầu phát huy vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng và cả nước. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; tăng trưởng kinh tế được duy trì, chất lượng tăng trưởng được cải thiện; năng suất lao động cao nhất trong vùng, cao hơn bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển khá, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch biển. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên kết vùng được quan tâm; văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế có bước phát triển; các chương trình an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều chính sách vượt trội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đạt mức thấp. Khoa học và công nghệ có bước phát triển, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo được chú trọng... Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, nhiều biện pháp bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên được triển khai. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình

